



คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้งานบริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ขาย (Sponsor)

ข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง ผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ขาย (Sponsor) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้ให้บริการ**” ฝ่ายหนึ่ง กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ธนาคาร**” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่จะขอให้ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ซื้อ (Buyer / Dealer) ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้ซื้อ**” ที่ต้องการตรวจสอบ ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรือเอกสารชุดส่งสินค้า (“**ใบเรียกเก็บเงิน**”) ซึ่งจัดส่งโดยผู้ให้บริการผ่านระบบ K CONNECT - Supply Chain โดยธนาคารจะเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการมาแสดงบนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งสองฝ่ายจึงทำข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 1 ผู้ให้บริการสามารถใช้บริการแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ขาย (Sponsor) ผ่านทางระบบ K CONNECT - Supply Chain โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีต้องติดต่อธนาคารโดยวิธีการอื่นได้อีก และสามารถให้บริการได้ตามวัน และเวลาที่ธนาคารกำหนด
- 2 ผู้ให้บริการจะเริ่มให้บริการ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติให้ใช้บริการจากธนาคาร และได้ใช้รหัสผ่านที่ได้รับดังกล่าวเข้าสู่ระบบ K CONNECT - Supply Chain ของธนาคารแล้ว โดยผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านที่ได้รับก่อนการเข้าระบบ K CONNECT - Supply Chain ครั้งแรก มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ในระบบ K CONNECT - Supply Chain ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการเข้าระบบ K CONNECT - Supply Chain ครั้งแรก ระบบ K CONNECT - Supply Chain จะทำการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
- 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการให้ผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมภายใต้ระบบ K CONNECT - Supply Chain ทุกท่าน จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานรายนั้นเท่านั้น และจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ให้บริการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้บริการโดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
 - 3.1 รหัสผ่านนั้นสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ ถูกล่วงรู้หรือถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้งาน หรือ
 - 3.2 จากพฤติกรรม หรือสภาวะการณ์ที่ปรากฏนั้น อาจมีความเสี่ยงที่รหัสผ่านอาจสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้งาน
- 4 ธนาคารจะดำเนินการให้บริการแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อมูลที่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้งานจัดส่งให้กับธนาคารเท่านั้น โดยผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานจะต้องจัดส่งรายชื่อผู้ซื้อ รหัสของผู้ซื้อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระ และมูลค่าในใบแจ้งหนี้มายังธนาคารผ่านระบบ K CONNECT - Supply Chain เพื่อดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป และให้ถือเอกสารตามข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ โดยผ่านช่องทางดังกล่าว ที่เป็นการกระทำของผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานหรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทำไปโดยใช้รหัสประจำตัว/รหัสผ่าน ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นต่อธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ธนาคารจนสิ้นเชิง
- 5 ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใด ๆ อันจะพึงมี อันเกิดจากการใช้บริการของผู้ให้บริการตามข้อตกลงนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของธนาคาร ผู้ให้บริการยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
- 6 ผู้ให้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ให้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อชำระหนี้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ให้บริการทราบ

7 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

- 7.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ให้บริการเกิดภาวะหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ให้บริการให้ความยินยอม
- 7.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้

- 8 หากผู้ให้บริการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการนี้ ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใด ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการตามข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือว่า การให้บริการตามข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงทันที
- 9 การล่าช้า หรือดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมในการที่ผู้ให้บริการผิดสัญญา หรือข้อตกลงนี้แต่ประการใด

ผู้ให้บริการขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และผู้ให้บริการได้รับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการระบบ K CONNECT - Supply Chain และคู่มือการให้บริการระบบ K CONNECT - Supply Chain ตลอดจนข้อกำหนด ข้อตกลง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว หรือบริการประเภทอื่นของธนาคาร รวมทั้งผู้ให้บริการตกลงว่าบรรดาการกระทำต่างๆ ที่ทำขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้บริการยินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น